



คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

รหัสหลักสูตร (สำหรับการรับสมัคร)	รูปแบบการเรียน	ประเภทของนิสิต	จำนวนที่เปิดรับ (คน)
M3102	แผน 1 ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์	เต็มเวลา	10

รอบการเปิดรับสมัคร



รอบที่ 1



รอบที่ 2



รอบที่ 3

วันและเวลาที่เรียน

เรียนวันและเวลาราชการปกติ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ชาวไทย 400,000 บาท/ชาวต่างชาติ 490,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ(นิสิตไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อวกาศ การสื่อสารด้วยไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สารสนเทศ ภูมิมาตร และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานหรือในหน่วยงาน โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ขึ้นไป โดยผู้สมัครต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองประสบการณ์การทำงานและเข้าสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรนี้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์
- ผู้สมัครรับทั้งคนไทยและต่างชาติที่มีใบรับรองภาษาอังกฤษ สำหรับผลสอบ TOFEL Internet Based ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ BUU-GET ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน สำหรับหลักสูตร SCGI Master Program และในกรณีที่ผู้สมัครมาทดสอบ BUU-GET ไม่ผ่าน 60 คะแนนขึ้นไป แต่ผลการทดสอบผ่าน 50 คะแนนแต่ไม่ถึง 60 คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด นิสิตสามารถรับเข้ามาเรียนก่อน แต่นิสิตต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ภายในปีการศึกษาที่ 1 และส่วนอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0176/2566 เรื่อง มาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) โดยผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบถึงวันยื่นใบสมัครเข้าเรียนและสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดีและถ้ามีสติมีความสามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเป็นประโยชน์เสริมการเรียนการสอนของนิสิต
- ผู้สมัครต้องมีใบรับรองแพทย์

* สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 40-45 ปีต้องมีใบรับรองจากต้นสังกัดว่ามีความรู้และประสบการณ์ทำงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างน้อย 2- 3 ปีขึ้นไป

วิธีการสอบคัดเลือก



พิจารณาจากเอกสารการสมัคร



สอบสัมภาษณ์

วันและเวลาที่จัดสอบ

รอบที่ 1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

รอบที่ 2 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

รอบที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รูปแบบการจัดสอบ/สถานที่จัดสอบ

จัดสอบแบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการจะแจ้งลิงค์และวิธีการสอบทางอีเมลของผู้สมัคร

สอบถามข้อมูลหลักสูตร (เพิ่มเติม)

038-102328 หรือ 090-9982741